

## กรณีความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร, ปลอมลายมือชื่อ

รายที่ ๑-๑๒๑/๒๕๕๖ ถึง รายที่ ๑-๑๒๓/๒๕๕๖

๑. นางสาวณัฐดา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๒. นางรสา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๓. นางนรา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กระทำผิดวินัยในเรื่อง ปลอมลายมือชื่อผู้อื่นในสัญญากู้ยืมเงิน แล้วนำไปใช้หลอกลวงผู้อื่น ทำให้ผู้นั้นหลงเชื่อจนมอบเงินให้ และศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด ให้ลงโทษจำคุกฐานปลอมเอกสารสิทธิ และใช้เอกสารสิทธิปลอม โดยนับโทษต่อกันตามจำนวนที่ฟ้องต่างกรรมต่างวาระ รวมเป็นเวลา ๘๙ เดือน ๖๐ วัน

ข้อเท็จจริงได้ความว่า นางสาวณัฐดา เป็นภริยาของ นายปกรณ์ โดยไม่จดทะเบียนสมรสกัน นายปกรณ์ได้ให้เงิน นางสาวณัฐดา ไปออกเงินกู้ เพื่อนำดอกเบียไปเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวในการกู้เงินแต่ละครั้ง นายปกรณ์ จะให้นางสาวณัฐดา ทำสัญญากู้กับผู้กู้ทุกราย โดยจะให้นางรสาและนางนรา ลงลายมือชื่อเป็นพยาน และถ้าผู้กู้คนใดไม่ส่งดอกเบียเกิน ๒ เดือน ก็ให้ฟ้องร้องดำเนินคดี ปรากฏว่ามีผู้กู้ที่ไม่ชำระหนี้ แต่นางสาวณัฐดา ก็มีได้ฟ้องและไม่ได้แจ้งให้นายปกรณ์ทราบ กลับปลอมแปลงเอกสารว่ามีผู้กู้มาขอขอกู้ต่อจะได้ไม่ต้องส่งดอกเบียให้นายปกรณ์ ภายหลังจากนางสาวณัฐดาต้องกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ และยืมเงินเพื่อนครูไปส่งเป็นค่าดอกเบียให้นายปกรณ์ นางสาวณัฐดาทำอย่างนี้เรื่อยมา พอนานวันเข้านางสาวณัฐดาก็หาเงินไม่ได้ และไม่ได้ส่งเงินให้นายปกรณ์ นายปกรณ์จึงนำสัญญากู้เงินทั้งหมดที่นางสาวณัฐดามอบให้ไปทำการตรวจสอบ ปรากฏว่า เป็นสัญญาเงินกู้ปลอมจำนวนมาก โดยวิธีปลอมลายมือชื่อผู้กู้ นางสาวณัฐดาลงลายมือชื่อเป็นผู้ให้กู้ นางรสาและนางนรา เป็นพยานนายปกรณ์จึงได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน และมีการฟ้องร้องกันถึง ๓๒ คดี โดยศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกนางสาวณัฐดา ฐานปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสาร สิทธิปลอม โดยนับโทษต่อกันตามจำนวนที่ฟ้องต่างกรรมต่างวาระ รวมเป็นจำคุก ๘๙ เดือน ๖๐ วัน ส่วนนางรสาและนางนรา ศาลพิพากษาว่าไม่มีส่วนร่วมกระทำผิด ยกฟ้องทุกคดี

มาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๗

กรณี กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

โทษ ปลดนางสาวณัฐดา ออกจากราชการ

ยุติเรื่อง นางรสา และนางนรา

มติ รับทราบทั้ง ๓ ราย